

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.71 บาท แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบ 32.65 - 32.75 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 32.71 อ่อนค่าลงจากระดับ 32.56 บาทในช่วงท้ายสัปดาห์ก่อน โดยแนวโน้มกลับมาแข็งค่า ตามสกุลในภูมิภาคและทิศทางนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น คาดกรอบระหว่างวันที่ 32.65 - 32.75 บาท

* นายจิตพล พฤษภาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินบาทเช้าวันนี้เปิดตลาดอ่อนค่าลงจากระดับปิดท้ายสัปดาห์ก่อน โดยสัปดาห์นี้ต้องจับตาไปที่การเลือกตั้งหัวหน้าพรรค LDP ในญี่ปุ่น การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินไทย และตัวเลขส่งออก ทั้งนี้ในวันพุธ คาดธนาคารกลางญี่ปุ่นจะ “คง” นโยบายการเงินทั้งหมดในการประชุมครั้งนี้ หลังตัวเลขเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว เช่นเดียวกันเรามองว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะ “คง” ดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ในการประชุมครั้งนี้ เชื่อว่าบาท.จะยังคงส่งสัญญาณเพิ่มเติม ถึงความจำเป็นที่ต้องขึ้นดอกเบี้ย หลังจากการขยายตัวของเศรษฐกิจปรับตัวขึ้นมาในระดับสูง

ในวันพฤหัสบดี นายชินโซ อาเบะ จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งผู้นำพรรค LDP ติดต่อกันเป็นสมัยที่สาม ซึ่งจะส่งผลให้การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายยังคงอยู่ และการขึ้นภาษีการบริโภคจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี 2019 ส่วนในวันศุกร์ คาดการส่งออกไทยเดือนสิงหาคมจะขยายตัวที่ระดับ 4.75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การนำเข้าจะขยายตัว 11.30% ส่งผลให้ไทยยังคงเกินดุลการค้า 1.2 พันล้านดอลลาร์

เขากล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินในเอเชียส่วนใหญ่หยุดอ่อนค่า และสัปดาห์นี้มองว่าเงินบาทจะแข็งค่าจากแนวโน้ม นโยบายการเงินที่เข้มงวด ขณะที่ตลาดเอเชียอาจมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากการเมืองญี่ปุ่นที่ชัดเจนมากขึ้น ปัจจัยที่ต้องระวังคือ บอนด์ยีลด์สหรัฐที่ปรับตัวสูง โดยล่าสุดยีลด์ 10 ปีขึ้นมาแตะระดับ 3.00% พร้อมกับราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ระดับ 77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ถ้าสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นอาจส่งผลให้ค่าเงินบาทไม่แข็งค่ามากนัก คาดกรอบเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 32.65 - 32.75 บาท และกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ที่ระดับ 32.40-32.90 บาท

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.94 จากวันศุกร์ 94.51

* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 298.76 ล้านบาท

* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,469.25 ล้านบาท

* สปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 32.585 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้